

Quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng



Hội đồng Đội tỉnh tặng quà em Phạm Nhật Linh, lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đẩy mạnh các hoạt động xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống hội đồng đội các cấp, chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, vui chơi lành mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em, giúp các em rèn luyện đạo đức, nhân cách, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Theo chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh: Hội đồng Đội

chương trình "Rèn luyện đội viên"; công tác bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy đội được chú trọng. Công tác phối hợp giữa hội đồng đội các cấp với ngành Giáo dục, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, tạo cơ chế, nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Hội đồng đội tổng phụ trách được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hàng năm. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn, đội chủ trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, định hướng quá trình hình thành nhân cách cho các em từ lứa tuổi nhi đồng thông qua các phong trào, cuộc vận động: thiếu nhi Thái Bình thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, vì đàn em thân yêu; nói lời hay, làm việc tốt; kế hoạch nhỏ; lợn đất tình thương; đàn gà khản sáng đờ; ngày hội thấp sáng ước mơ... Từ các

phong trào, cuộc vận động này góp phần nâng cao nhận thức và giáo dục sâu sắc về truyền thống của đất nước, quê hương cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần động viên các em ra sức thi đua trong học tập, lao động và tích cực tham gia các phong trào đội, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tổ chức đoàn, hội các cấp còn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình hàng năm, các cấp bộ đoàn, đội đã tặng hàng nghìn suất quà; các cơ sở đoàn, đội đều mở lớp dạy vẽ miễn phí cho các em nhỏ. Em Phạm Nhật Linh, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) có hoàn cảnh khó khăn. Các thầy cô trong trường, các bạn trong chi đội, liên đội không chỉ giúp đỡ em trong học tập mà còn động viên em bằng các suất quà, dịp đầu năm học, tổng kết năm học. Em Linh cho biết: Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh vừa rồi, em được các anh chị ở Tỉnh đoàn, cô giáo ở trường đến thăm nhà và tặng quà cho em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể đỡ đần cho mẹ, không phụ công dạy dỗ của các thầy cô.

Đôi với thiếu nhi, được vui chơi, giải trí trong một môi trường lành mạnh là nhu cầu chính đáng. Vì vậy, ngoài các chương trình hoạt động, các cấp bộ đoàn đã quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giúp các em tránh xa trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội, được xã hội và các bậc phụ huynh rất hoan nghênh. Trong 1 năm gần đây, các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ xây dựng và tu sửa 35 sân chơi cho thanh thiếu nhi. Anh Hoàng Văn Vinh, thôn 2, xã Đo Lương (Đông Hưng) cho biết: Trong điều kiện hiện nay, khuyến khích thiếu nhi tham gia hoạt động ngoài trời là điều cần thiết giúp các em giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tại trường, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị giải trí điện tử, tăng cường vận động, sống hòa nhập với thiên nhiên. Tôi mừng rằng, thời gian tới sẽ có nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi được xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo không gian văn hóa vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất bổ ích cho trẻ em, để trẻ em được hưởng đầy đủ những quyền lợi của mình.

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, đội sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị với chủ đề "Phòng, chống xâm hại để bảo đảm sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ em"; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

KUÂN PHƯƠNG

Hỗ trợ cắt ruột thừa ở trẻ em bằng phẫu thuật nội soi 1 trocar

Ứng dụng phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn ở trẻ em là đề tài do Bệnh viện Nhi Thái Bình triển khai thực hiện và đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Đây là kỹ thuật giúp giảm thời gian phẫu thuật, phục hồi nhanh, không xảy ra biến chứng lớn, vết mổ nhỏ, thẩm mỹ cao.

Viêm ruột thừa là bệnh lý y khoa phổ biến, thường gặp ở nhiều độ tuổi. Viêm ruột thừa có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, dễ nhầm lẫn với các hội chứng lâm sàng khác. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Thái Bình ở 300 bệnh nhân viêm ruột thừa, khi nhập viện có tới 99% bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau hố chậu phải; 52% bệnh nhân có dấu hiệu sốt; 17% bệnh nhân có nôn. Nếu được chẩn đoán sớm và mổ sớm thì tỷ lệ tử vong rất thấp. Hiện nay, viêm ruột thừa đã được chẩn đoán xác định sẽ xử lý bằng phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở.

Mổ nội soi có thể được thực hiện qua 3 lỗ trocar, 2 lỗ trocar hoặc 1 lỗ trocar rốn. Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, các bệnh nhân viêm ruột thừa đã được thực hiện phẫu thuật nội soi 1 trocar qua rốn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Trên thế giới, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi 1 trocar trong điều trị viêm ruột thừa cấp ở trẻ em. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hiện có rất ít công trình nghiên cứu về vấn đề này. Năm 2018 - 2019, Bệnh viện Nhi Thái Bình thực hiện nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn.

So với phương pháp mổ trước kia, việc phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn có nhiều ưu việt hơn, trong đó có việc rút ngắn thời gian khi phẫu thuật và điều trị sau phẫu thuật. Cụ thể, thời gian mổ trung bình là 38,5±15,8 phút, nhanh nhất là 19 phút và lâu nhất là 100 phút. Thời gian hồi phục cũng nhanh hơn so với mổ mở. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 6 - 7 ngày, thời gian ngắn nhất là 3 - 4 ngày. Với trẻ em, điều này có ý nghĩa rất quan trọng bởi trẻ còn nhỏ, sức chịu đau kém.

Tính đến nay, 180 bệnh nhân nhập điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình đã được phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn. Độ tuổi thực hiện phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ gia đình các bệnh nhân nhi.



Phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn ở trẻ em.

Ảnh minh họa

Chấn thương, Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ: Việc phẫu thuật nội soi 1 trocar cắt ruột thừa được thực hiện qua các bước như: sau khi đặt 1 trocar qua rốn vào bụng, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật sẽ theo dõi màn hình tìm gốc ruột thừa, đưa ruột thừa ra ngoài qua rốn và cắt bỏ. Kỹ thuật này nhằm hạn chế tối đa tổn thương, nhiễm trùng qua rốn, vết mổ nhỏ, thẩm mỹ cao, không có biến chứng lớn xảy ra trong mổ cũng như mổ lại sau phẫu thuật. Thời gian lưu thông ruột trở lại sớm nhất là 10 giờ và muộn nhất là 50 giờ. Phẫu thuật nội soi 1 trocar hỗ trợ cắt ruột thừa qua rốn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ gia đình các bệnh nhân nhi.

Chị Đỗ Thị Luyến, xã Tây Tiến (Tiền Hải) chia sẻ: Sau khi nhập viện,

con tôi được chẩn đoán bị viêm ruột thừa. Các bác sĩ tư vấn 3 cách phẫu thuật, đó là mổ mở, mổ 3 lỗ và mổ nội soi 1 trocar cắt ruột thừa qua rốn. Gia đình chọn mổ nội soi 1 trocar cắt ruột thừa qua rốn. Sau khi mổ, tôi thấy con không đau đớn nhiều, bình phục rất nhanh. Đến ngày thứ 2 vết mổ đã khô và không để lại sẹo. Tôi mong các bác sĩ sẽ có thêm nhiều nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh để bệnh nhân nói chung và bệnh nhân nhi nói riêng ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Từ hiệu quả của đề tài, trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi Thái Bình sẽ triển khai áp dụng cho các bệnh nhân bị viêm ruột thừa nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH

BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC Bài học từ sự việc cây đổ gây thương tích cho học sinh

Hệ thống cây xanh trong trường học rất quan trọng bởi không chỉ điều hòa không khí mà còn tạo bóng mát cho sân trường. Tuy nhiên, trước sự việc đáng tiếc xảy ra tại một trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra và thay mới những cây xanh không còn an toàn.

Vụ việc một cây phượng bị bật gốc, đè vào 18 học sinh khiến 1 em tử vong, 17 em bị thương xảy ra tại một trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua không chỉ khiến gia đình, xã hội đau xót mà còn khiến nhiều cha mẹ học sinh bất an về những tai nạn có thể xảy ra trong trường học. Chị Nguyễn Thị Tâm, xã Minh Lăng (Vũ Thu) chia sẻ: Trường học của con tôi có nhiều cây cổ thụ, có những thân cây người lớn ôm không xuể. Học sinh lại thường chạy nhảy tại sân trường, nhất là mùa hè, các cháu hay ngồi dưới gốc cây để tránh nắng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch học của các cháu kéo dài hơn. Đây cũng là thời điểm thường xảy ra mưa lớn và có bão. Do vậy, sau sự việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất lo lắng, không biết các cây xanh trong trường có thường xuyên được kiểm tra, bảo đảm an toàn không, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.



Giờ thể dục của học sinh Trường Tiểu học Minh Lăng (Vũ Thu).

Lo lắng của chị Tâm không phải là không có cơ sở bởi cây cổ thụ có thân to, thân hay mục rỗng từ bên trong, tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu không được thường xuyên kiểm tra, xử lý bảo đảm an toàn.

Theo thông kê, Trường Tiểu học Minh Lăng có trên 60 cây xanh, trong đó có trên 30 cây cổ thụ. Bằng thời gian này của mọi năm, trường đã tổ chức cắt tỉa cây xanh, tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải lùi thời gian học vào chính giữa hè nên nhà trường dự định sẽ cắt tỉa muộn hơn. Thế nhưng sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại một trường học vừa qua, trường đã thực hiện

ngay việc kiểm tra, rà soát và cắt tỉa cây. Thấy giáo Nguyễn Ngọc Mân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trong khuôn viên trường có trên 30 cây cổ thụ. Mỗi năm, trường đều dành khoản kinh phí phù hợp cho việc chăm sóc, quản lý cây xanh trong trường. Thông thường, trước mùa mưa bão, trường tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng các cây xanh, thuê thợ đến cắt tỉa cành và loại bỏ cây bị mục, ruỗng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác triển khai muộn hơn. Tuy nhiên, ngay sau sự việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, trường đã giao cán bộ giáo viên rà soát lại toàn bộ cây xanh, đặc biệt là

gốc và rễ cây nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến trường.

Tại Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Thái Bình), qua rà soát phát hiện một cây bàng đã mục thối, kém phát triển. Ngay sau đó, trường đã thuê thợ đến đào gốc và trồng cây mới. Cô giáo Nguyễn Thị Dung, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Vốn dĩ trước đây cây bàng này có tán lá khá rộng, tạo bóng mát cho cả một góc trường, là nơi học sinh rất thích vui chơi trong giờ giải lao, nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên giờ đây, do cây không còn phát triển, tiềm ẩn nguy hiểm đối với học sinh nên chúng tôi đã quyết định

thay thế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức cắt tỉa cây xanh, đặc biệt là những cây tán rộng, có cành khô; thường xuyên kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, nhất là trần nhà, quạt trần, quạt treo tường, cửa ra vào cũng như cửa sổ bởi cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, tai nạn thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không kiểm tra thường xuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, nhất là trước mùa mưa bão, Sở đã thường xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải đặt việc bảo đảm an toàn cho học sinh là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường. Các đơn vị phải quan tâm thực chất đến công tác bảo đảm an toàn cho học sinh ở mọi khâu, rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức các hoạt động để chủ động kiểm soát, kịp thời có phương án xử lý khi có sự việc phát sinh; kiểm tra kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị như điện, thiết bị thực hành; quan tâm bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học...

Theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến đầu tháng 7 các trường mới kết thúc năm học, do đó học sinh còn phải học khoảng một tháng nữa. Đây đang là thời điểm bắt đầu mùa mưa bão, dễ xảy ra giông lốc gây bật gốc, đổ cây. Vì vậy, việc chủ động đưa ra các giải pháp kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên của các trường học hiện nay vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường học tập an toàn.

DẶNG ANH

Phòng chống đuối nước cho trẻ

Cần sự phối hợp của cộng đồng

Đuối nước ở trẻ em có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để phòng chống đuối nước cho trẻ một cách hiệu quả, cần có sự phối hợp của cả cộng đồng.

NGUYÊN NHÂN GÂY ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ

- Môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước
- Bố mẹ chủ quan, thiếu giám sát
- Trẻ thiếu kỹ năng bơi, kỹ năng cứu người đuối nước

SỰ PHỐI HỢP TRONG PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC

<ul style="list-style-type: none"> Phụ huynh Cho trẻ học các kỹ năng bơi lội, cứu người bị đuối nước Trông coi, giám sát khi đưa trẻ đi bơi Chỉ cho trẻ khu vực bơi an toàn 	<ul style="list-style-type: none"> Trẻ em Nắm vững các kỹ năng bơi lội, cứu người bị đuối nước Khi không biết bơi thì không tự ý xuống cứu người bị đuối nước 	<ul style="list-style-type: none"> Đơn vị quản lý bãi tắm Đặt biển báo nguy hiểm, rào chắn tại những khu vực có nguy cơ đuối nước cao Thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu ở những khu vực bơi nguy hiểm
--	---	--

Cơ quan quản lý Nhà nước

- Tăng cường tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp phòng chống đuối nước
- Phối hợp với gia đình, nhà trường để quản lý trẻ và tổ chức dạy kỹ năng bơi an toàn cho trẻ

TTXVN

<https://infographics.vn>